

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

■ นำเสนอเมื่อ 11 ม.ค. 2554

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศธ.กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคุรุสภาและองค์กรหลัก ได้จัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๔ อย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญคือ กิจกรรมเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ซึ่งพระราชสมัญญานี้ คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบตามที่ ศธ. คุรุ บคุสภา การศึกษา และประชาชนได้ร่วมกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รมว.ศธ.กล่าวถึงพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ว่า นำความซาบซึ้งใจมายังพสกนิกร เพื่อนครู และผู้ที่มีครูทั้งหลาย เพราะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาอย่างมากมาเหลือคณานับ ได้แก่ งานด้านโรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนในพระราชดำริ โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงกองทุนต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่สำคัญคือพระองค์ได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและวงการการศึกษา ศธ.จึงได้ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และได้ขอพระราชทานชื่อ “กองทุนครูของแผ่นดิน” ในมหามงคลสมัยนี้เช่นเดียวกัน เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดไว้ในมาตรา ๕๒ ให้มีกองทุนในการพัฒนาครู คุรุสภา และบุคลากรทางการศึกษา

รมว.ศธ.ได้เชิญชวนเพื่อนครูรวมใจสมทบทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อยกย่องและเชิดชูอาชีพครูให้เป็นที่ปรากฏและมอบทุนให้กับครูสอนดี ครูเพื่อศิษย์ ครูดีเด่นต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและต่อยอดความเป็นเลิศของครู ให้ครูได้ศึกษา อบรมและวิจัย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทุกถิ่นแดน และพื้นที่ชายแดน ซึ่งกองทุนครูของแผ่นดินจะช่วยขับเคลื่อนให้วิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับต่อไป ซึ่งเชื่อมั่นว่า หากครูเป็นที่ยอมรับ มีขวัญและกำลังใจ จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนที่มีสมรรถนะได้ โดยการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๔ มีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ประกาศปีคุณภาพครู โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมทั้งถวายพระพรเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ซึ่งจะประกาศคุณภาพครูในทุกมิติ ได้แก่ การผลิตครู การพัฒนาครู การใช้ครู การพัฒนาระบบค่าตอบแทนของ

การบำรุงขวัญและกำลังใจครู การช่วยเหลือเพื่อนครู การยกระดับและมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น

๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ กิจกรรมเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา และกิจกรรมรวมทุนครู โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และธนาคารกรุงไทย เป็นเจ้าภาพหลัก

๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ งานวันครูแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และในช่วงกลางคืนจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองพระราชสมัญญาและกิจกรรมระดมทุนจากเพื่อนครู ซึ่งมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และธนาคารออมสิน เป็นเจ้าภาพหลัก

๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ กิจกรรมเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพหลัก

ร.มว.ศธ.กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า ในปี ๒๕๕๔ จะเป็นปีทองของครู จึงขอเชิญชวนเพื่อนครูทั้งหลายได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และขอเชิญชวนให้รวมเคารพรักและบูชาครู ร่วมบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการทำบุญใหม่หามงคลสมัยและเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่จะได้ทำบุญเพื่อยกย่องอาชีพครูให้ปรากฏ

โดย ร.มว.ศธ.ยืนยันว่า จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพครูตามนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ๖ เดือน ๖ คุณภาพ ที่ได้ประกาศไว้แล้ว เพราะเชื่อมั่นว่าครูจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษา และการสร้างพลเมืองยุคใหม่ เพื่อให้เด็กไทยเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีความสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่วางไว้

ที่มา <http://www.moe.go.th/websm/2011/jan/013.html>